



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>ปัญหาลูกจ้าง สธ.</p> <p>-เสนอข่าว สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสท.) แสร้งข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กทวงคำสัญญาที่สธ.รับปากว่าจะดูแลสิทธิสวัสดิการ ความมั่นคงในการทำงานของพกส.และลูกจ้างทุกคน ตั้งแต่เดือนต.ค.ที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีการดำเนินการ พร้อมทั้งระดมคนว่า หากอีก 1 เดือนยังไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามที่ท่านรพ.สธ.ให้คำมั่นสัญญา จะรวมตัวไปที่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้ง ขณะที่เพจพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข มีการทวงถามการช่วยเหลือ ทั้งเรื่องภาระงาน การบรรจุ อัตราตำแหน่งที่รอมานานหลายปี พร้อมทั้งระบุว่า ต่อไปการบรรจุเป็นข้าราชการของพยาบาลจะลดน้อยลงอย่างมาก ใครมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าพกส.ก็ให้ออกไป</p> <p>นางมลลิกา ลุนจักร ประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวยังไม่ได้รับการแก้ไข แม้จะมีการบรรจุแต่ภาระงานไม่สอดคล้องกับอัตรากำลัง ปัญหาสำคัญคือพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ไม่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ขณะนี้ได้ส่งข้อมูลภาระงาน ปัญหาต่างๆ ไปยังกองการพยาบาล ซึ่งจะมีการหารือกันในวันที่ 29 พ.ย.</p> <p>ด้านนายโอสถ สุวรรณเศวต ประธาน สสท. กล่าวว่า ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนนั้น เดิมจะเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลอีกครั้ง แต่ล่าสุด ปลัด สธ.ติดต่อมาว่าจะช่วยเหลือโดยจะทำภาพรวมทั้งระบบ น่าจะจัดหารืออีกครั้งในเดือนธ.ค. คงต้องรอผลหารือ แต่หากไม่มีอะไรดีขึ้นมา จะรวมตัวเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรี</p> <p>ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า จะมีการประชุมทุกวิชาชีพในวันที่ 29 พ.ย.นี้ หารือทั้งภาระงาน อัตรากำลัง รวมทั้งสิทธิสวัสดิการ การสร้างขวัญกำลังใจ โดยระหว่างนี้ให้แต่ละวิชาชีพส่งข้อมูล แนวทางแก้ปัญหาต่างๆ เข้ามา สำหรับเรื่องที่พักเจ้าหน้าที่ เป็นสิทธิสวัสดิการที่ต้องได้รับ ที่ผ่านมาให้งบประมาณไป 1,000 ล้านบาท ในการปรับปรุงที่พัก เบื้องต้นจะของบกลางเพิ่มเติมอีกประมาณ 900-1,000 ล้านบาท และจะของบเพิ่มในปีงบประมาณ 2563 อีกประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่ที่เร่งด่วนจะใช้บเหลือจ่าย เช่น จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้บ้านพักเสียหาย นอกจากนี้ จะเน้นประชาชนสุขภาพดี และเจ้าหน้าที่มีความสุขด้วย เช่นรพ.ขนาดใหญ่ จะเน้นศักยภาพห้องไอซียูในการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่วน รพ.ขนาดกลางจะเน้นการเพิ่มศักยภาพแพทย์เฉพาะทางเพิ่มเติมบางพื้นที่ และรพ.สต.ขนาดใหญ่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อให้บริการประชาชนใกล้บ้าน เน้นเยี่ยมคนไข้ถึงบ้าน เพื่อลดความแออัดใน รพ.</p>
มติชน เดลินิวส์ คอลัมน์ เล่นกับไฟ	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการ อภ. กล่าวถึงกรณี นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต พร้อมด้วยเครือข่ายประชาชนออกแถลงการณ์ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาแก้ปัญหาสิทธิบัตรกัญชาที่เข้าข่ายขัด ม.9 พ.ร.บ. ทรัพย์สินทางปัญญา ภายใน 1 สัปดาห์ ว่า ในส่วนของ อภ. กำลังร่างหนังสือถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อขอความชัดเจนและขอคำยืนยันว่า เมื่อออก.สกัตสารจากกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จะขัดกับสิทธิบัตรใดของต่างชาติหรือไม่ คาดว่าจะส่งได้ภายใน 1-2 วันนี้ ยืนยันว่า อภ.จำเป็นต้องเดินทางสัปดาห์กัญชาเพื่อทางการแพทย์ต่อไป รวมถึงการสร้างโรงงานสารสกัดกัญชาที่ได้งบประมาณเบื้องต้นไปแล้ว 120 ล้านบาท</p> <p>-เสนอบทความว่า อย่าเพิ่งสรุปว่าเป็นข่าวดี หลังกรม.ไฟเขียวพ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับแก้ไขที่สนช.ส่งเข้ามา เพราะเป็นเพียงขั้นตอนแรกซึ่งแก้ไขบางเนื้อหา จนภาคเอกชนที่ศึกษานำสารสกัดจากกัญชามาใช้ประโยชน์ด้านรักษา ดูแลผู้ป่วย เรียกร้องให้ทบทวนหลายเรื่อง รวมทั้งประเด็นถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเพื่อวิจัยพัฒนาทางการแพทย์ ขณะที่ ก.พาณิชย์ห้ามบริษัทคนไทยจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา แต่กลับยอมรับคำขอจดสิทธิบัตรของบริษัทต่างชาติ และจากพ.ร.บ.ที่กรม.ผ่านออกมา ให้สธ.เป็นเจ้าของภาพแต่เพียงผู้เดียว เท่ากับผูกขาดกัญชาเป็นยาโดยหน่วยงานรัฐ ห้ามเอกชนไทยแข่ง ขอให้ทางกรมทรัพย์สินฯ ทบทวนคำขอจดสิทธิบัตรของต่างชาติ และพิจารณานำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กัญชาออกจากบัญชียาเสพติด โดยจะจูงใจให้นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น รัฐบาลควรดำเนินการเต็มที่เพื่อพัฒนารักษาผู้ป่วย อย่าให้ต่างชาติครอบงำ ไม่ปิดกั้นคนไทยด้วยกัน</p>
<p>มติชน แนวหน้า เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด</p>	<p>แพทย์ลวนลามคนไข้</p> <p>-เสนอข่าว กรณีนายแพทย์เจ้าของคลินิกใน จ.นครสวรรค์ ล่วงเกินทางเพศและข่มขืนหญิงสาว อายุ 29 ปี ที่ไปตรวจภายใน น.ส.เหมียว (นามสมมุติ) อายุ 49 ปี ระบุว่า เป็นหนึ่งในเหยื่อของนายแพทย์รายนี้ ได้ไปพบเพื่อแก้หมั้น โดยแพทย์ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อทำการตรวจด้วยการใช้อุปกรณ์และนิ้วสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดประมาณ 20 นาที พร้อมขอให้ปลดตะขอเสื้อชั้นในและใช้มือสัมผัสหน้าอก ครั้งแรกคิดว่าเป็นการรักษาปกติ แต่ครั้งที่สองยังเกิดเหตุการณ์แบบเดิมอีก เมื่อพูดคุยกับเพื่อนรุ่นน้องจึงทราบว่าเคยเจอกรณีเหมือนกัน เมื่อมาเห็นข่าวยิ่งทำให้มั่นใจ จึงกล้าออกมาให้ข้อมูล</p> <p>พญ.ชัญฉวี ศรีสุโข สุตินรีแพทย์ รพ.พิจิตร และโฆษกแพทยสภา กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาที่แพทยสภา แต่เลขาธิการแพทยสภาสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องมีผู้ร้องเรียนได้ ซึ่งจะมีการประชุมกันในอีก 2 สัปดาห์หน้า ซึ่งแพทยสภายินยอมสอบข้อเท็จจริงและตัดสินให้เร็วที่สุดภายใน 1 ปี กรณีนี้แพทยสภาอาจจะเสนอตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้มาพิจารณาโดยเฉพาะ</p> <p>นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวย้ำให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลทุกแห่งดูแลมาตรฐานของการให้บริการและสถานที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ปิดมิดชิด อาทิ ติดตั้งกริ่งแจ้งเตือนที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา หรือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทั้งหญิงและชายให้บริการตามความเหมาะสม หรือจัดให้มีเจ้าหน้าที่คนอื่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันที่ทั้งที่ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดการปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และมีลักษณะอันเหมาะสมแก่การใช้เป็นสถานพยาบาลตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ กำหนด จะถูกลงโทษตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้น</p> <p>ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ความผิดจากการล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วยแยกเป็น 3 ประเด็นคือ 1.ความผิดด้านอาญาเฉพาะตัวของผู้กระทำ เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2.ความผิดด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ สภาวิชาชีพจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ และ 3.ความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล มาตรา 34(4) ไม่ควบคุม ดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัยและมีลักษณะเหมาะสม</p> <p>ด้าน นายเดชา กิตติวิทยานันท์ เจ้าของเพจ "นายคลายทุกข์" กล่าวว่า มีคำกล่าวอ้างของหญิงสาวว่าถูกแพทย์ล่วงละเมิดทางเพศ 30-40 คน ขอตั้งข้อสงสัยว่าที่ผ่านมาทำไมจึงไม่มีใครร้องเรียน คดีนี้พยานหลักฐานไม่มี มีแต่คำพูดจากนั้นใช้โทรศัพท์หลอกล่อให้แพทย์พูดเพื่อจะได้มีหลักฐานไปแจ้งความ จึงเห็นว่าแปลก</p>
<p>เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์</p>	<p>ผลสำรวจการบริการ รพ.</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ทุกข์จากบริการ รพ. จำนวนทั้งสิ้น 2,587 คน พบว่า ร้อยละ 50.6 ใช้สิทธิบัตรทอง รองลงมา ร้อยละ 28.0 ใช้สิทธิประกันสังคม ร้อยละ 11.6 ใช้สิทธิ ชรก. จนท.รัฐ ร้อยละ 7.2 ใช้สิทธิประกันชีวิต บริษัทเอกชน และร้อยละ 2.6 ใช้สิทธิอื่น ทุกข์จากบริการ รพ.ที่ต้องเร่งปรับปรุงด่วนที่สุด ได้แก่ รอคิวนาน บางรายรอการรักษาข้ามปี ร้อยละ 33.5 รองลงมา คือ แพทย์ พนักงน พยาบาล ไม่ยินดีต้อนรับ พุดจาไม่ดี ร้อยละ 15.2 จัดยาให้ราคาสูง ไม่มีคุณภาพ ร้อยละ 13.4 ปัญหาการรักษาไม่ตรงโรค ผิดจรรยาบรรณ ร้อยละ 8.7 ในขณะที่ร้อยละ 17.6 ไม่มีปัญหา</p> <p>ผลการจัดอันดับคะแนนเฉลี่ยความพอใจต่อ รพ.บริการดี เต็ม 10 คะแนน พบว่า รพ.จุฬารัตน์ ได้ 9.25 คะแนน ศิริราช 8.74 คะแนน รพ.จุฬาลงกรณ์ และศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น ได้ 8.53 คะแนน รพ.มหาราชนครราชสีมา และ รพ.รามมา ได้ 8.41 รพ.พระมงกุฎเกล้า และ รพ.ราชวิถี ได้ 8.27 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 8.18 และ รพ.สงขลานครินทร์ ได้ 8.11 คะแนน</p>
<p>เว็บไซต์ isaranews</p>	<p>สปสช.ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาเอกสารราชการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ได้ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน รวมถึงสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ และให้เป็นการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ โดยมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยบริการและหน่วยรับลงทะเบียนประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่งแล้ว ส่วนระบบการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 เดิมแบบฟอร์มกำหนดให้แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ได้แก้ไขให้ไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเช่นกัน
ข่าวสด	<p>ผู้ป่วยโรคหัวใจควรออกกำลังกาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ที่เป็นโรคหัวใจสามารถออกกำลังกายได้ จะช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายมากขึ้น เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงหัวใจ ลดการเกิดโรคหัวใจชนิดต่างๆ โรคความดันโลหิตสูง และลดอัตราการเจ็บหน้าอกของผู้ป่วยโรคหัวใจ ลดระดับคอเลสเตอรอล เบาหวาน เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก ควรออกกำลังกายเป็นประจำ</p> <p>พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของหัวใจสามารถทำได้ตามความเหมาะสมของวัยตนเอง ในความแรงที่เพียงพอต่อการกระตุ้นการพัฒนาของร่างกายและหัวใจโดยไม่เสี่ยงอันตราย และทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน ออกกำลังกายแบบไม่หักโหม แต่หากมีความผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกาย</p>
ข่าวสด	<p>ทำบุญแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประชาชนควรเลือกอาหาร สิ่งของเครื่องใช้สำหรับทำบุญ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพระสงฆ์ และทำบุญอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ถุงผ้าชื้อของทำบุญ เลือกอาหารปรุงสำเร็จเน้นมีประโยชน์ ปรุงสุกใหม่ หากทำอาหารไปถวายพระสงฆ์ ควรเน้นเรื่องความสะอาด ล้างมือก่อนปรุง ประกอบอาหาร ไม่ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารถวายพระสงฆ์ นอกจากนี้ การจัดเตรียมหรือซื้อถึงสังฆทานแบบสำเร็จรูป ควรตรวจสอบสภาพและวันหมดอายุ น้ำดื่มบรรจุขวดต้องมีฝาปิดสนิท ไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในขวด และมีเครื่องหมายอย. ไม่นำสิ่งของเครื่องใช้ที่มีส่วนผสมของสารเคมีหรือสารพิษที่เป็นอันตรายใส่รวมไปพร้อมกับอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งของเครื่องใช้ที่จะนำไปถวายต้องมีคุณภาพ ใช้งานได้จริง และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระสงฆ์</p>
ข่าวสด	<p>สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ลงพื้นที่ห้างแม็คโคร สาขาสาทร จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมอบ “กระเช้าผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เพื่อให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs พร้อมแนะนำการเลือกซื้อกระเช้าปีใหม่หรือจัดกระเช้าด้วยตนเอง ให้เลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ กระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลาก เช่น วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อน อาหารกระป๋อง ลักษณะกระป๋องต้องไม่บุบหรือโป่งพอง ไม่มีรอยร้าว ไม่เป็นสนิม ควรสังเกต เลข อย. ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ X-ray สุขภาพ	<p>การปฐมพยาบาลเมื่อโดนน้ำกรด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สัญญา ชาสมบัติ รอง สพจ. กล่าวถึงหลักในการปฐมพยาบาลผู้โดนน้ำกรด หลักการคือ เอาสารออกจากร่างกายให้เร็ว และปกป้อง 3 อวัยวะสำคัญคือ ลูกตา ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร โดย 1.รีบเอาเสื้อผ้าที่ถูกรสารถนั้นออกไปจากตัว 2.เนื่องจากยังไม่ทราบว่าเป็นสารอะไร ความเข้มข้นเท่าไร อย่าเพิ่งล้างน้ำ แต่ควรใช้ผ้าสะอาด ๆ ซับสารนั้นออกก่อน กรณีหาผ้าซับไม่ได้จำเป็นต้องล้างน้ำ ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด นานกว่า 15 นาที และต้องพยายามไม่ให้โดนผิวหนังส่วนอื่น แล้วรีบมารพ. กรณีโดนสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่ใบหน้า ต้องรีบหลับตาให้สนิท พยายามอย่าหายใจเข้า แต่ควรสั่งน้ำมูกออก ล้างปาก บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ แล้วรีบมารพ.</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch